

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Lộc Yên, ngày tháng 4 năm 2023

V/v triển khai công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Các Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 167/VHTT ngày 30/3/2023 của Phòng văn hóa thông tin về việc triển khai công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 4 năm 2023. UBND xã đề nghị các thôn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

I. Nội dung tuyên truyền

1. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn xã, huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó tạo sự ổn định về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung các nghị quyết, kết luận quan trọng của Hội nghị bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

3. Tuyên truyền những nội dung chính, quan trọng trong Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự cần thiết đầu tư phát triển giao thông vận tải đường sắt, nhất là đường sắt tốc độ cao.

4. Tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của trung ương và của tỉnh, của huyện năm 2023. Tập trung tuyên truyền nêu bật các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quản lý chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án về giao thông, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia; các hoạt động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động...

5. Tuyên truyền kết quả Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 15/3 đến 20/3/2023).

6. Tuyên truyền công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và các nước tiếp tục được củng cố, tăng cường, nhất là với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo lập và giữ vững môi trường hòa

binh để phát triển đất nước. Đối ngoại quốc phòng đa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, có những đóng góp giá trị, góp phần thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao.

Tuyên truyền khẳng định: Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc “bốn không” (gồm: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) trong đối ngoại quốc phòng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình; đồng thời đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới.

7. Tuyên truyền về việc xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới. Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực khẳng định, lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo ra sự thống nhất, sự đồng thuận xã hội trong việc nghiên cứu, xây dựng và thực hành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

8. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn tuyên truyền số 139-HD/BTGTU, ngày 20/02/2023; Hướng dẫn tuyên truyền báo chí số 141-HD/BTGTU, ngày 27/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 72-HD/BTGHU, ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Tập trung tuyên truyền các thành tựu, kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và của tỉnh, của huyện trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội, đồng thời, phân tích những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa...

9. Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; hiểu rõ việc tích cực tham gia Cuộc vận động là hành động thiết thực nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam.

10. Tuyên truyền Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; tuyên truyền Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Trong tuyên truyền nhấn mạnh: Đây là những cơ chế đang được ngành y và xã hội chờ đợi, kỳ vọng xử lý dứt điểm những vướng mắc lớn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, tạo điều kiện cho công tác điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối ở các thành phố lớn. Tuyên truyền khẳng định đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua nhằm sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành y, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

11. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 101-NQ/TU, ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933); Kế hoạch số 02-KH/BCĐ, ngày 10/02/2022 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); Kế hoạch 148-KH/HU, ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); Kế hoạch 154-KH/HU, ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 – 2025; Kế hoạch 157-KH/HU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). Trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Một là, tuyên truyền về các tài liệu lịch sử đã được công bố, các sự kiện lịch sử gắn với việc Chi bộ Thụy Hùng được thành lập vào giữa năm 1933, chi bộ đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn. Ý nghĩa của việc Chi bộ Thụy Hùng thành lập là cột mốc đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, ghi nhận một hiện thực sinh động: Hạt giống đỏ của Đảng nảy mầm trên quê hương Xứ Lạng.

Hai là, tuyên truyền khẳng định việc trên cơ sở các tư liệu lịch sử, đề xuất, kiến nghị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo Quân khu 1 qua các thời kỳ; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học,... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn ngày 15/6 (ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất 15/6/1948), trùng với khoảng thời gian giữa năm 1933 (thời điểm thành lập Chi bộ Thụy Hùng). Đồng thời, việc lấy thời điểm thành lập Chi bộ Thụy Hùng làm ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa tôn vinh những đóng góp lớn lao của nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và trực tiếp thành lập Chi bộ Thụy Hùng trên cơ sở phát triển của phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, nằm trong chủ trương của Đảng, của Quốc tế Cộng sản về việc tái lập

hệ thống tổ chức đảng ở Đông Dương. Chi bộ Thụy Hùng đóng vai trò nòng cốt trong chỉ đạo việc xây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, cùng với các tỉnh, thành phố trong khu vực tạo sức mạnh đoàn kết, tích cực đóng góp vào thành quả cách mạng của Đảng, của Dân tộc.

Ba là, tuyên truyền về việc phát huy truyền thống vẻ vang của Chi bộ Thụy Hùng trong thời kỳ mới; việc chủ động, tích cực đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

12. Tuyên truyền việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam theo Công văn số 5757-CV/VPTW, ngày 27/12/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng; Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 16/3/2023 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 về tổ chức Hội nghị công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa của việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri; những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam. Ca ngợi phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò to lớn, sức mạnh tổng hợp của các thế hệ cha anh trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; rút ra những bài học quý báu trong công tác giáo dục, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới....

13. Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)” theo Kế hoạch 106-KH/BTGTU, ngày 13/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 156-KH/HU, ngày 15/3/2023 của Huyện ủy Cao Lộc về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023)". Nhấn mạnh Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng, phát triển và những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm. Nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống, quê hương cội nguồn cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

14. Tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐ, ngày 24/2/2023 của Ban Chỉ

đạo 35 tỉnh và Kế hoạch số 91-KH/BCĐ ngày 03/3/2023 của Ban Chỉ đạo 35 huyện Cao Lộc. Trong tuyên truyền cần khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ này.

15. Tuyên truyền Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 – 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

16. Tuyên truyền Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”. Trong tuyên truyền cần phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin và ổn định xã hội; chủ động tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

17. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, như: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5)...

18. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh, của huyện như:

Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg, ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định 05/2023/NĐ-CP, ngày 15/02/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;

Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 07/3/2023 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Công văn số 1027-CV/TU, ngày 03/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Công văn số 1047-CV/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động số 71-CTr/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Kế hoạch 39/KH-BCĐ, ngày 22/02/2023 của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch 43/KH-UBND, ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); Kế hoạch 47/KH-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch 59/KH-UBND, ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch 63/KH-UBND, ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 68/KH-UBND, ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 14-KH/BCĐ, ngày 15/3/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023;...

Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 28/02/2023 của Huyện ủy Cao Lộc về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Kế hoạch số 155-KH/HU, ngày 14/3/2023 của Huyện ủy Cao Lộc về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước"; Kế hoạch số 149-KH/HU, ngày

15/02/2023 của Huyện ủy Cao Lộc về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 12/11/2022 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Hướng dẫn số 75-HD/BTGHU, ngày 23/3/2023 của Ban Tuyên giáo huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Hướng dẫn số 74-HD/BTGHU, ngày 20/3/2023 về tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Kế hoạch số 119/KH-BCĐ ngày 13/3/2023 của BCĐ PT toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cao Lộc về Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023; Kế hoạch 147-KH/HU, ngày 23/02/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023”; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943-2023); Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 21/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc; Hướng dẫn số 05/HĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện về thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4/2023" Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện về Hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyên đổi số huyện Cao Lộc năm 2023; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 10/03/2023 về Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023); Kế hoạch số 84/KH-HĐND ngày 17/03/2023 của UBND huyện về Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/HU ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND huyện về truyền thông sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023....

II. Hình thức tuyên truyền

1. Xây dựng tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã...
2. Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ động tại trung tâm xã thay mới nội dung panô, băng tuyên truyền phù hợp...
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi tập trung đông dân; tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại Nhà văn hoá, tại các thôn...
4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao...đảm bảo vui tươi, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

III. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết ngày 30/4/2023.

UBND xã đề nghị các thôn triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lộc Văn Tá